

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลาย จำนวนของผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีคำสั่งผ่อนคลายการใช้พื้นที่เพื่อจัดการศึกษาได้ตามเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไข การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคงยังคงมีอยู่ในบางพื้นที่ ดังนั้นด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี บางเขน ดังนี้

1. รายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ จัดให้มีการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน(Hybrid) ทั้งในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ของแต่ละรายวิชา

2. รายวิชาปฏิบัติที่จำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ จัดให้มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ของแต่ละรายวิชา

3. รายวิชาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทุกรูปแบบ จัดให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะออก ปฏิบัติงานหรือเรียนรายวิชาทดแทนตามข้อกำหนดหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้พิจารณาจัดรูปแบบการฝึกงาน การวัดประเมินผลที่เหมาะสม โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัยและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีความปลอดภัยและไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยง

4. ให้พิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การสอบย่อย เพื่อเก็บคะแนน การมอบหมายงาน (Assignment) ที่เหมาะสมเพื่อวัดผล การทำข้อสอบที่บ้าน (Take-Home Exam) การจัดสอบแบบห้องสอบ การสอบแบบออนไลน์ การสอบปากเปล่า โดยการมอบหมายชิ้นงานนั้นต้องคำนึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมไม่เป็นภาระมากเกินไปกับนักศึกษา

5. นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนการสอนอาจปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะ/วิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน e-Learning ของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบท้าย)

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าดูตารางเรียนได้ที่ scms.spu.ac.th และติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ www.spu.ac.th กรณีมีเหตุเร่งด่วน สามารถติดต่อที่ line SCMS <http://bit.ly/linescms> หรือโทร 02-558-6888

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดี